

รายงานการประชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563

เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	นายจันแก้ว ขัติยะ	ประธานสภา อบต.แม่จัน
2	นายสิทธิพล เกเย็น	รองประธานสภา อบต.แม่จัน
3	นางสาวปวิมล สารนันท์	สมาชิกสภา อบต.แม่จัน หมู่ที่ 1
4	นายอนันต์ จันทาพูน	สมาชิกสภา อบต.แม่จัน หมู่ที่ 1
5	นางเกษกนก กิติ	สมาชิกสภา อบต.แม่จัน หมู่ที่ 4
6	นายกมล ภาวงศ์	สมาชิกสภา อบต.แม่จัน หมู่ที่ 4
7	นายทวี เปี่ยมตาชู	สมาชิกสภา อบต.แม่จัน หมู่ที่ 5
8	นายนัทธพงศ์ เมืองแก้ว	สมาชิกสภา อบต.แม่จัน หมู่ที่ 5
9	นายบุญช่วย จันทาพูน	สมาชิกสภา อบต.แม่จัน หมู่ที่ 6
10	นายมนตรี เกเย็น	สมาชิกสภา อบต.แม่จัน หมู่ที่ 6
11	นายบุญตัน นันชัย	สมาชิกสภา อบต.แม่จัน หมู่ที่ 8
12	นางสาวดาวประกาย รินนายรักษ์	สมาชิกสภา อบต.แม่จัน หมู่ที่ 8
13	นายผัด แวนปันไชย	สมาชิกสภา อบต.แม่จัน หมู่ที่ 9
14	นายนพดล แวนนันท์	สมาชิกสภา อบต.แม่จัน หมู่ที่ 9
15	นายพงษ์ศักดิ์ โลส่วย	สมาชิกสภา อบต.แม่จัน หมู่ที่ 10
16	นายอาจ เตียนน้อย	สมาชิกสภา อบต.แม่จัน หมู่ที่ 11
17	นางรุ่งทิพย์ ธงสังกา	สมาชิกสภา อบต.แม่จัน หมู่ที่ 11
18	นายบุญทาน ชุ่มเมืองเย็น	สมาชิกสภา อบต.แม่จัน หมู่ที่ 12
19	นายเสกสรรค์ เบญจโชคไพศาล	สมาชิกสภา อบต.แม่จัน หมู่ที่ 13
20	นายวิชัย ศรีโลเพียน	สมาชิกสภา อบต.แม่จัน หมู่ที่ 14

/ ผู้เข้าร่วมประชุม.....

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายสายัณย์ ชติยะ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
2	นายธนพัฒน์ แว่นนันท์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
3	นายเจริญสุข เชื้อเจ็ดตน	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
4	นายอนันตชัย นาระถิ	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
5	นายปรีชา วงศ์มูล	รองปลัด อบต.แม่จัน
6	นางนงคราญ ชันทะ	ผู้อำนวยการกองคลัง
7	นายพิทักษ์ ศรีเหนียง	ผู้อำนวยการกองช่าง
8	น.ส.สายพลอย สัจดา	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
9	น.ส.พิมพ์ิศา หมิ่นสมบัติใหม่	หัวหน้าสำนักปลัด
10	นายภูซงค์ บุญสนอง	นักจัดการงานทั่วไป
11	นายอาทิตย์ บุญรอด	ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติฯ สนง.ทส.จ.เชียงราย
12	น.ส.ศิริลักษณ์ ผัดผ่อง	นวก.ป่าไม้สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ
13	นายธีรนนท์ ฟ้ารวน	จนท.พิทักษ์ป่า
14	นายเอกพันธ์ คำมา	นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

รวม สมาชิกสภา อบต. ทั้งหมด 20 คน
 ผู้มาประชุม จำนวน 20 คน
 สมาชิกสภาอบต.ผู้ขาดประชุม จำนวน - คน
 ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 14 คน

เมื่อได้เวลานายอนันตชัย นาระถิ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน เชิญสมาชิกสภาเข้าห้องประชุม

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

นายอนันตชัย นาระถิ

เลขานุการสภา

วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 บัดนี้ ที่ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ได้เข้าประชุมมีจำนวนทั้งสิ้น 20 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว ขอให้ทุกท่านลุกขึ้นยืนและขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลแม่จัน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

/นายอนันตชัย...

นายอนันตชัย นาระถิ
เลขานุการสภา

อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จันแม่จัน เรื่อง กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ ระหว่าง วันที่ 16 – 30 มีนาคม พ.ศ.2563 ระยะเวลา 15 วัน และทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ได้กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ในวันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน

นายจันแก้ว ชติยะ
ประธานสภา

สวัสดิ์ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน คณะผู้บริหารอบต. แม่จัน หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายจันแก้ว ชติยะ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
ประธานสภา

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน สมัยวิสามัญ ที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563

นายจันแก้ว ชติยะ
ประธานสภา

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ได้มีการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน สมัยวิสามัญ ที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ซึ่งทางเลขานุการสภา ได้ทำรายงานการประชุมแจกให้กับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ทุกท่าน แล้ว อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2537 ข้อ 33 วรรคสอง การแก้ไขถ้อย คำใน รายงาน การประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น ดังนั้น ผม จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ได้ตรวจรายงาน การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จันด้วยครับ

หากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จันท่านใดประสงค์ ที่จะแก้ไข รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ขอเรียนเชิญนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน

/ที่ประชุม...

ที่ประชุม ได้ร่วมกันตรวจสอบรายงานการประชุม ไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม

นายจันทแก้ว ชติยะ
ประธานสภา

ในเมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จันขอเสนอแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จันครั้งที่ผ่านๆมา ผมจึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 74

ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จันว่าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน สมัยวิสามัญ ที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 โดยขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลแม่จัน โดยการยกมือ

ที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลแม่จัน สมัยวิสามัญ ที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ดังนี้

รับรองรายงานการประชุม จำนวน 19 เสียง
ไม่รับรอง จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ 3 กระตุ่ถาม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่

5.1 การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อจัดสรรที่ดินให้กับราษฎรผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)

นายจันแก้ว ชติยะ

ตามที่จังหวัดเชียงราย จะดำเนินการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำ
ประธานสภา ประโยชน์ หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 16

แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 (ปส.20) เพื่อจัดสรร
ที่ดินให้กับราษฎรผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกินและอยู่อาศัยเป็นของตนเอง
ตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)ภายในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีพื้นที่ในหมู่ที่ 11
บ้านปางอ้อ ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย อยู่ในพื้นที่ที่
ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ตามนโยบายรัฐบาล รายละเอียดตาม
หนังสือสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย
ที่ ชร.0014.3/ว 184 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 ที่ได้แจกให้ที่ประชุม
แล้ว นั้น ซึ่งมีพื้นที่ที่จะต้องดำเนินการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรือที่
อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่บ้านปางอ้อ ตำบลแม่จัน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยพื้นที่ที่จะขออนุญาตตามระเบียบของ
กรมป่าไม้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วน
ตำบลท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่ วันนี้จึงได้เชิญเจ้าหน้าที่ ของสำนัก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุม
เพื่อชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ครับ

นายอาทิตย์ บุญรอด

ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติฯ

กระผมนายอาทิตย์ บุญรอด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
เชียงราย สำหรับวันนี้ที่ทางเราได้มาพูดคุยกับทางสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่จัน สืบเนื่องจากทางรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ท่านมีนโยบายในการแก้ไขปัญหา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของ ประชาชน
ในเรื่องที่ดินทำกินตามนโยบายของรัฐบาล ที่แถลงต่อรัฐสภา
เมื่อพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2562ข้อ10 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ข้อ 10.2 ปรับปรุงระบบ
ที่ดินทำกินและลดความเหลื่อมล้ำด้านการถือครองที่ดิน โดยจัดสรรที่ดิน
ทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎรที่ยากไร้และเกษตรกรตามหลักการของ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ การกระจายสิทธิการครอบครอง
ให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รกร้างและมีมาตรการการป้องกันและการเปลี่ยน
มือไปอยู่ในการครอบครองของผู้ที่ไม่ใช่เกษตรกรและผู้ยากไร้

/โดยเริ่ม...

โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 อนุมัติหลักการการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวม โดยมีให้กรรมสิทธิ์แต่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือชุมชนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติกำหนดในรูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม โดยการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของแต่ละประเภทที่ดินกำหนดระเบียบกฎเกณฑ์ ในวันนี้จึงมาให้รายละเอียดกับทางสภา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน เพื่อให้ทางสภา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ในส่วนของป่าสงวนแม่ข้าวต้มและป่าสงวนห้วยลึก ซึ่งป่าดังกล่าวนี้มีพื้นที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองและอำเภอแม่จันโดยพื้นที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตอำเภอเมืองในเขตอำเภอแม่จันจะมีพื้นที่เล็กน้อยประมาณ 30 ไร่ ซึ่งระเบียบของกรมป่าไม้จะต้องมีความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นในพื้นที่ที่ตั้งอยู่ เพื่อนำความเห็นชอบไปประกอบการพิจารณาของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในการขออนุญาตพิจารณาจากกรมป่าไม้อีกครั้งหนึ่ง ในวันนี้จึงได้มาอธิบายข้อมูลให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน เพื่อให้ทางสภาให้ความเห็นชอบในโครงการนี้จะให้การพิจารณาราชฎร ที่อาศัยในที่ทำกินในบริเวณนั้นอยู่แล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับการผ่อนผันตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ไม่ใช่คนใหม่แต่เป็นคนเดิมที่ทำกินอยู่แล้วแต่ทางรัฐบาลได้ มีนโยบายเพื่อจะได้มีกฎหมายรองรับเพื่อวันข้างหน้ามีการชดเชยราคาผลผลิต ก็สามารถนำเอกสารการขออนุญาตไปขอรับการชดเชยได้ เป็นลักษณะการขออนุญาตแปลงรวมไม่ใช่ให้ใครคนใดคนหนึ่ง พื้นที่ตรงนี้จะประมาณ 3,000 ไร่ ในพื้นที่ ของป่าห้วยแม่ข้าวต้มใน พื้นที่ของตำบลแม่จันจะมีอยู่ประมาณ 34 ไร่

นายจันแก้ว ชติยะ
ประธานสภา

ตามที่ทางท่านผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้ทราบ ในที่ประชุมมีท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถาม

/นายพงศักดิ์...

นายพงศ์ดี โส่วย
ส.อบต.หมู่ที่ 10

ทางหมู่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านห้วยโจ้ในอดีตนั้นได้เข้ามาทำมาหากินโดยการปลูกพืชผักเล็กๆน้อยๆตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายโดยจะอยู่ใกล้ๆกับสถานีวิทยุ 914 และเมื่อสวนป่าเข้ามาปลูกป่าก็ได้ย้ายพื้นที่ทำกินไปปลูกข้าว ปลูกถั่วเหลือง ไม่ได้ปลูกไม้ใหญ่ โดยบ้านหมู่ที่ 10 บ้านห้วยโจ้และหมู่ที่ 13 บ้านธรรมจาริก หมู่ที่ 14 บ้านจอบาคา เอกสารสิทธิที่อยู่อาศัยก็มีบ้างไม่มีบ้างตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย จนมาถึงรุ่นปัจจุบัน ก็ยังไม่มีเอกสารสิทธิ จึงอยากให้ทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงรายได้พิจารณาหมู่บ้านตามที่ได้กล่าวไว้และมีหมู่บ้านอื่นๆอีกเช่น บ้านปงอ้อ บ้านสันมงคล บ้านหนองแวน บ้านปงตอง ซึ่งก็อยู่ติดกับป่าสงวนเช่นเดียวกัน

นายอาทิตย์ บุญรอด
ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติฯ

ตอนนี้การพิจารณาจะเป็นพื้นที่บ้านปงอ้อ ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ซึ่งกำหนดไว้เป็นรถไฟ 5 ขบวน โดยจะดำเนินการในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 3 4 และ 5 ก่อน ซึ่งขณะนี้ จะดำเนินการที่บ้านปงอ้อก่อน สำหรับหมู่บ้านอื่น จะมีการพิจารณาดำเนินการในลำดับถัดไป

นายจันแก้ว ชติยะ
ประธานสภา

มีท่านอื่นจะซักถามอีกหรือไม่
ตามที่ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน บ้านห้วยโจ้ ได้แจ้งเรื่องการพิจารณาในหมู่บ้านอื่นๆในการยื่นขอเอกสารสิทธิก็เพราะความเป็นห่วงซึ่งมีพื้นที่คาบเกี่ยวกับการทำกินในพื้นที่ป่าซึ่งในอดีตก็มีการปลูกพืชล้มลุก ก็อยากให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้

นายอาทิตย์ บุญรอด
ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติฯ

ขอให้ทางท่านสมาชิกบ้านห้วยโจ้ได้ให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ที่มาในวันนี้ซึ่งมี หน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลดูแลในพื้นที่อำเภอแม่จัน และเป็นผู้เก็บฐานข้อมูลในพื้นที่และทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย จะได้นำเสนอข้อมูลตามลำดับขั้นตอนต่อไป

นายจันแก้ว ชติยะ
ประธานสภา

มีท่านใดจะซักถามอีกหรือไม่

นายอนันตชัย นาระถิ
เลขานุการสภา

จากการสังเกตประเด็นคือพื้นที่ 34 ไร่ นี้เป็นแปลงใหญ่มีผู้ใดเข้าไปอาศัยในพื้นที่บ้าง

/นายอาทิตย์...

5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563

นายจันแก้ว ชติยะ
ประธานสภา

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ได้ยื่นญัตติ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563ขอให้ทางนายกองค์การ บริหารส่วนตำบลแม่จัน ได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้กับที่ประชุมทราบ

นายสายัญย์ ชติยะ
นายก อบต.แม่จัน

หลักการและเหตุผล

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ได้อนุมัติและประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 นั้น

เหตุผลและความจำเป็น

ด้วยส่วนราชการ/กอง ได้แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง/ เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหา ให้กับประชาชนตามสถานการณ์ปัจจุบัน และรองรับการจัดทำโครงการ ตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ดำเนินการโครงการเร่งด่วน และเพื่อให้ การดำเนินการเรียบร้อยเป็นไปตามระเบียบ จึงขอส่งร่างแผนพัฒนา ท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (ตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านในที่ประชุม)

แบบ ผ.01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) การเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงิน อำเภอแม่เงิน จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน												
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	2	290,000	2	540,000	1	270,000	5	1,100,000
แผนงานศูยและชุมชน	-	-	-	-	1	33,000	1	2,500,000	-	-	2	2,533,000
แผนงานเกษตร	-	-	-	-	2	37,000	-	-	-	-	2	37,000
รวม	-	-	-	-	5	360,000	3	3,040,000	1	270,000	9	3,670,000
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม												
แผนงานรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	1	2,500,000	-	-	-	-	1	2,500,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	2	100,000	1	50,000	1	50,000	4	200,000
รวม	-	-	-	-	3	2,600,000	1	50,000	1	50,000	5	2,700,000
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	8	2,960,000	4	3,090,000	2	320,000	14	6,370,000

การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) การเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงิน

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.4 แผนงานเกษตรและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 9 (สุสานหมู่บ้าน)	เพื่ออุดหนุนให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อ เพิ่มพื้นที่ส่องสว่าง	ยาว 253 ม.	-	-	114,000	-	-	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ จำนวน356 ครั้ง/เดือน	ประชาชนได้รับประโยชน์ จากการเพิ่มพื้นที่ส่องสว่าง มีความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง (แผนเดิม 61-65) ข้อ 7 หน้า 102
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 9 (สุสานหมู่บ้าน)	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ประโยชน์จากการเพิ่มพื้นที่ ส่องสว่าง	ยาว 253 ม.	-	-	33,000	-	-	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ จำนวน356 ครั้ง/เดือน	ประชาชนได้รับประโยชน์ จากการเพิ่มพื้นที่ส่องสว่าง มีความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง เปลี่ยนแปลงจากการอุดหนุน งบประมาณ มาดำเนินการเอง
รวม	1 โครงการ			-	-	33,000	-	-			

/รายละเอียด...

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) การเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงิน

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ 10	เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้ประชาชน สำหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตร ในเขตตำบลแม่เงิน	ลึก 43-100 ม. ท่อพีวีซี 0.6 นิ้ว	135,000	-	-	-	-	จำนวนการขุดบ่อน้ำ	ประชาชนมีน้ำประปาสำหรับอุปโภค-บริโภค การเกษตร	กองช่าง (เดิม แผน 61-65) หน้า 88

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ 10	เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้ประชาชน สำหรับอุปโภค บริโภค	ขนาดบ่อ 0.6 นิ้ว ลึก 43-100 ม. พร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า	-	-	270,000	-	จำนวนการขุดบ่อน้ำ	ประชาชนมีน้ำประปาสำหรับอุปโภค-บริโภค	กองช่าง แก้ไข 1. แผนงานเกษตร เป็นแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2. แก้ไขปี พ.ศ. จาก 61 มาดำเนินการในปี 64 3. เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
1	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ 13	เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้ประชาชน สำหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตร ในเขตตำบลแม่เงิน	ลึก 43-100 ม. ท่อพีวีซี 0.6 นิ้ว	135,000	-	-	-	มีแหล่งน้ำ	ประชาชนมีน้ำประปาสำหรับอุปโภค-บริโภค การเกษตร	กองช่าง (เดิม แผน 61-65) หน้า 89

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ 13	เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้ประชาชน สำหรับอุปโภค บริโภค	ขนาดบ่อ 0.6 นิ้ว ลึก 43-100 ม. พร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า	-	-	270,000	-	จำนวนการขุดบ่อน้ำ	ประชาชนมีน้ำประปาสำหรับอุปโภค-บริโภค	กองช่าง แก้ไข 1. แผนงานเกษตร เป็นแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2. แก้ไขปี พ.ศ. จาก 61 มาดำเนินการในปี 63 3. เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
1	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ 1	เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้ประชาชน สำหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตร ในเขตตำบลแม่เงิน	ลึก 43-100 ม. ท่อพีวีซี 0.6 นิ้ว	-	-	-	135,000	มีแหล่งน้ำ	ประชาชนมีน้ำประปาสำหรับอุปโภค-บริโภค การเกษตร	กองช่าง (เดิม แผน 61-65) หน้า 94

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ 1	เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้ประชาชน สำหรับอุปโภค บริโภค	ขนาดบ่อ 0.6 นิ้ว ลึก 43-100 ม. พร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า	-	-	-	270,000	จำนวนการขุดบ่อน้ำ	ประชาชนมีน้ำประปาสำหรับอุปโภค-บริโภค	กองช่าง แก้ไข 1.แผนงานเกษตร และการโยธา 2.เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
3 โครงการ				-	-	270,000	-	270,000		

การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) การเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงิน อำเภอแม่เงิน จังหวัดเชียงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มอาเซียนและ GMS

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารและการบำรุงรักษากิจการประปาหมู่บ้าน	เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหารและการบำรุงรักษาประปาหมู่บ้าน	คณะกรรมการบริหารงานประปาหมู่บ้าน ในเขต อบต. แม่เงิน	-	-	20,000	-	-	ผู้เข้ารับอบรมมีความรู้เรื่องการบำรุงรักษาประปา	คณะกรรมการบริหารประปาหมู่บ้านสามารถบริหารจัดการกิจการประปาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
2	โครงการชุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 5 (สวนสัก)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำไม่เพียงพอใช้ให้กับประชาชนได้ใช้ประโยชน์สำหรับอุปโภค-บริโภค	ขนาดบ่อ ๑.6 นิ้ว ลึก 43-100 ม. พร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า	-	-	-	270,000	-	จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จำนวน 40ครัวเรือน	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้น้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค	กองช่าง
รวม	2 โครงการ			-	-	-	270,000	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) การเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงิน อำเภอแม่เงิน จังหวัดเชียงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มอาเซียนและ GMS

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการจัดการรถยนต์บรรทุกแบบเปิดข้างเทท้าย พร้อมติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าเชื่อมไฟฟ้า	- เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการสาธารณะของ อบต.แม่เงิน	รถบรรทุก (ดีเซล) แบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด 6 ล้อ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า (1) ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 2.00 ลูกบาศก์เมตร (2) น้ำหนักตัวรวมน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 7,000 กิโลกรัม (3) ติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าเชื่อมไฟฟ้า	-	-	-	2,500,000	-	ประชาชนได้รับประโยชน์ จำนวน 3,159 ครัวเรือน	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการบริการสาธารณะ	กองช่าง
รวม	1 โครงการ			-	-	-	2,500,000	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา											
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) การเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563											
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงิน อำเภอแม่เงิน จังหวัดเชียงราย											
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน-6 และ GMS											
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มอาเซียนและ GMS											
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน											
แผนงานเกษตร											
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการขุดลอกวัชพืชลำเหมืองหมู่ที่ 12	เพื่อเปิดทางน้ำให้ไหลระบายน้ำได้ดีขึ้น กำจัดขยะ/วัชพืชที่ขวางทางน้ำ และกักเก็บน้ำได้มากขึ้นสำหรับให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์	ลำเหมืองหมู่ที่ 12	-	-	17,000	-	-	จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการเกษตรที่ได้รับประโยชน์ 1,200 ไร่	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ	กองช่าง
2	โครงการขุดลอกวัชพืชอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ 5 (สวนสัก)	เพื่อเปิดทางน้ำให้ไหลระบายน้ำได้ดีขึ้น กำจัดขยะ/วัชพืชที่ขวางทางน้ำ และกักเก็บน้ำได้มากขึ้นสำหรับให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์	อ่างเก็บน้ำหมู่บ้านหมู่ที่ 5 (สวนสัก)	-	-	20,000	-	-	จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จำนวน 40 ครัวเรือน	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหมู่บ้าน	กองช่าง
รวม	2 โครงการ			-	-	37,000	-	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา											
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) การเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563											
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงิน อำเภอแม่เงิน จังหวัดเชียงราย											
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข											
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย											
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา : การพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม											
แผนงานรักษาความสงบภายใน											
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการจัดหารอบรรทุก (ดีเซล) -แบบบรรทุกน้ำ	- เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการสาธารณะของ อบต.แม่เงิน -	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ - แบบบรรทุกน้ำ (1) จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร (2) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม (3) เป็นราคาพร้อมปิ่นและอุปกรณ์	-	-	2,500,000	-	-	ประชาชนได้รับประโยชน์จำนวน 3,159 ครัวเรือน	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการบริการสาธารณะ	กองช่าง
รวม	1 โครงการ			-	-	2,500,000	-	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา											
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) การเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563											
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงิน อำเภอแม่เงิน จังหวัดเชียงราย											
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข											
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย											
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา : การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม											
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน											
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง ความรู้ให้กับบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่งานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท.	-	-	50,000	-	-	จิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท.ได้รับความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น	- มีจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. มีศักยภาพ ความเข้มแข็ง ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่งานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด
2	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หลักสูตร ทบพวม)	เพื่อฝึกอบรม ทบพวม เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง ความรู้ให้กับบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่งานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท.	-	-	-	50,000	50,000	จิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท.ได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ศักยภาพความเข้มแข็งในการจัดการสาธารณภัย	- มีจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. ได้ฝึกอบรม ทบพวม มีศักยภาพความเข้มแข็ง ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่งานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด
3	โครงการอุดหนุน (โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)	เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้หน่วยงานตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง ความรู้ให้กับบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่งานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักงานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย	-	-	50,000	-	-	งบประมาณที่อุดหนุน	- หน่วยงานได้รับงบประมาณ เพื่อดำเนินการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. มีศักยภาพ ความเข้มแข็ง ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่งานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด
รวม	3 โครงการ			-	-	100,000	50,000	50,000			

บัญชีครุภัณฑ์											
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) การเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563											
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่มเงิน อำเภอแม่อิง จังหวัดเชียงราย											
ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา					หน่วยงาน รับผิดชอบ
						2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
1	แผนงานรักษาความสงบภายใน	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถบรรทุก (ดีเซล)	เพื่อจัดหารถบรรทุก (ดีเซล) สำหรับการสนับสนุนให้บริการสาธารณะ	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะสูงไม่เกิน 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ - แบบบรรทุกน้ำ	-	-	2,500,000	-	-	สำนักปลัด อบต.
2	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถบรรทุก (ดีเซล)	เพื่อจัดหารถบรรทุก (ดีเซล) สำหรับการสนับสนุนให้บริการสาธารณะ	รถบรรทุก (ดีเซล) แบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด 6 ล้อ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า (1) ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 2.00 ลูกบาศก์เมตร (2) น้ำหนักตัวรวมน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 7,000 กิโลกรัม (3) ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า	-	-	-	2,500,000	-	กองช่าง
3	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ครุภัณฑ์เกษตร	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า	เพื่อติดตั้งครุภัณฑ์ตามโครงการการขุดเจาะบ่อนบาดาล หมู่ที่ 13	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง			52,000	-	-	กองช่าง
4	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ครุภัณฑ์เกษตร	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า	เพื่อติดตั้งครุภัณฑ์ตามโครงการการขุดเจาะบ่อนบาดาล หมู่ที่ 5,10	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 52,000 บาท				104,000	-	กองช่าง
5	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ครุภัณฑ์เกษตร	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า	เพื่อติดตั้งครุภัณฑ์ตามโครงการการขุดเจาะบ่อนบาดาล หมู่ที่ 1	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง				-	52,000	กองช่าง
รวม	5 รายการ					-	-	2,552,000	2,604,000	52,000	

นายจันแก้ว ชติยะ
ประธานสภา

ก่อนที่จะให้ที่ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 ขอให้ทางเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นายอนันตชัย นาระถิ
เลขานุการสภา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2562 ข้อ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว

ที่ประชุม ร่วมกันพิจารณา

นายจันแก้ว ชติยะ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จันได้เสนอญัตติเรื่อง

ประธานสภา ขอรับความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบล

แม่จัน (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 ให้ที่ประชุมได้พิจารณา ซึ่งก่อนที่จะลงมติให้ความเห็นชอบ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปราย ก็จะขอลามติจากที่ประชุมว่าตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จันได้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ ครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 ดังนี้

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง	19	เสียง
ไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง
งดออกเสียงด้วยคะแนนเสียง	1	เสียง (ประธานสภา)

5.3 พิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน สมัยสามัญ ประจำปี 2563 และสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564

นายจันแก้ว ชติยะ
ประธานสภา ได้

ผมขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี เพื่อให้ท่านสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จันทุกท่านทราบ

นายอนันตชัย นาระณี
เลขานุการสภา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
พ.ศ.2537 แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 21 การกำหนดจำนวนสมัย
ประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุม
สามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี
ของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปี
สมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ 11 มาใช้บังคับ โดยอนุโลม เมื่อ
สภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นข้อ 11 ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับ
การประชุมสมัยสามัญ (3) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สภา
องค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญ ประจำปี
กี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใดแต่ละสมัยในปีนั้นมีการกำหนดวันกับ
ให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป
และมีกำหนดวัน การกำหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตาม
ที่กฎหมายว่าด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกำหนด ตามมาตรา 53
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม สามัญสองสมัย
หรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนดแต่ต้อง
ไม่เกินสี่สมัยวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
กำหนด

นายจันแก้ว ชติยะ
ประธานสภา

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารงานของสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล แม่จัน ผมจึงขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่จัน พิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
ว่าในปี พ.ศ. 2563 จะมีสมัยประชุม สมัยสามัญ กี่สมัยและมีช่วง
ระยะเวลาใด

/นายจันแก้ว...

เดือน สิงหาคม มีการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี

เดือน ธันวาคม เป็นช่วงเวลาที่คณะผู้บริหารจะต้องมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ โดยที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมดต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาฯ จึงอยากให้มีการกำหนดให้อยู่ในช่วงเวลาที่แนะนำไป ส่วนวันที่เท่าไรนั้น ขึ้นอยู่กับทางสภาฯ กำหนด

นายจันแก้ว ชัตติยะ
ประธานสภา

ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอว่าจะกำหนดเวลาใดครับ

นายทวี เปี่ยมตาชู
ส.อบต. หมู่ 5

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมนายทวี เปี่ยมตาชู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน หมู่ที่ 5 ขอเสนอให้กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ระหว่าง วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2563 ระยะเวลา 15 วัน

นายจันแก้ว ชัตติยะ
ประธานสภา

ขอผู้รับรอง

ผู้รับรอง

นายอนันต์ จันทาพูน สมาชิกสภา อบต. แม่จัน หมู่ที่ 1
นางเกษกนก กิติ สมาชิกสภา อบต. แม่จัน หมู่ที่ 4

นายจันแก้ว ชัตติยะ
ประธานสภา

มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมในการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2563 ระยะเวลา 15 วัน

ที่ประชุม

เห็นชอบ จำนวน 19 เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา)

นายจันแก้ว ชัตติยะ
ประธานสภา

ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563

นายกมล ภาวงศ์
ส.อบต. หมู่ที่ 4

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายกมล ภาวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน หมู่ที่ 4 ขอเสนอให้กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2563 ระยะเวลา 15 วัน

นายจันแก้วชัตติยะ
ประธานสภา

ขอผู้รับรอง

ผู้รับรอง นางสาวดาวประกาย รินนายรักษ์

สมาชิกสภา อบต. แม่จัน หมู่ที่ 8

นายมนตรี เกเย็น

สมาชิกสภา อบต. แม่จัน หมู่ที่ 6

/นายจันแก้ว...

- นายจันแก้ว ชัตติยะ
ประธานสภา
- มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมในการกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2563 ระยะเวลา 15 วัน
- มติที่ประชุม
- เห็นชอบ จำนวน 19 เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา)
- นายจันแก้ว ชัตติยะ
ประธานสภา
- ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563
- นางรุ่งทิพย์ ธงสังกา
ส.อบต. หมู่ที่ 11
- เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ดิฉันนางรุ่งทิพย์ ธงสังกา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน หมู่ที่ 11 ขอเสนอให้กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่ 16 – 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 15 วัน
- นายจันแก้วชัตติยะ
ประธานสภา
- ขอผู้รับรอง
- ผู้รับรอง นายพงศ์ศักดิ์ โลส่วย
นายกเทศพงษ์ เมืองแก้ว
- สมาชิกสภา อบต. แม่จัน หมู่ที่ 10
สมาชิกสภา อบต. แม่จัน หมู่ที่ 5
- นายจันแก้ว ชัตติยะ
ประธานสภา
- มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมในการกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่ 16 – 30 ธันวาคม 2563 ระยะเวลา 15 วัน
- ที่ประชุม
- เห็นชอบ จำนวน 19 เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา)
- นายจันแก้ว ชัตติยะ
ประธานสภา ประชุม สมัยสามัญ
- ต่อไปผมขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ทำการเสนอกำหนดการสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 11 (3) ให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดก็วันว่าจะให้อยู่ในช่วงเดือนใด

/นายเสกสรรค์...

นายเสกสรรค์ เบญจโชคไพศาล เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ ผมนายเสกสรรค์ เบญจโชค
 ส.อบต. หมู่ที่ 13 ไพศาล สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน หมู่ที่ 13 ขอเสนอให้
 กำหนดการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่
 16 - 30 มีนาคม พ.ศ.2564 ระยะเวลา 15 วัน

นายจันแก้ว ชติยะ ขอผู้รับรอง
 ประธานสภา

ผู้รับรอง นายบุญตัน นันชัย สมาชิกสภา อบต. แม่จัน หมู่ที่ 8
 นายวิชัย ศรีโล เพ็ญ สมาชิกสภา อบต. แม่จัน หมู่ที่ 14

นายจันแก้ว ชติยะ มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมใน
 ประธานสภา การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ.256 4
 ระหว่างวันที่ 16 - 30 มีนาคม พ.ศ.2564 ระยะเวลา 15 วัน

มติที่ประชุม เห็นชอบ จำนวน 19 เสียง
 ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
 งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง (ประธานสภา)

นายจันแก้ว ชติยะ ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ในการ
 ประธานสภา กำหนดการประชุมสมัย ขอสรุปดังนี้
 สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563

1. สมัยประชุมสภา อบต.แม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่สอง ระหว่างวันที่
 1 - 15 สิงหาคม 2563 ระยะเวลา 15 วัน
2. สมัยประชุมสภา อบต.แม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่สาม ระหว่างวันที่
 1 - 15 ตุลาคม 2563 ระยะเวลา 15 วัน
3. สมัยประชุมสภา อบต.แม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ระหว่างวันที่
 16 - 30 ธันวาคม 2563 ระยะเวลา 15 วัน

และกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก
 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดังนี้ สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 แม่จัน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 16-30
 มีนาคม 2564 ระยะเวลา 15 วัน

(1) ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น

(2) ญัตติร่างข้อบัญญัติ

ข้อ 38 วรรค 5 ญัตติดังต่อไปนี้นี้อาจเสนอด้วยวาจาในที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้โดยให้นำ ความในข้อ 39 มาใช้บังคับ

(1) ขอให้รับรองรายงานการประชุม

(2) ขอให้รับรองรายงานอื่นๆ ของคณะกรรมการต่างๆ ที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น

(3) ขอบริกาหรือขอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน

(4) ขอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติสามารถระมัดระวังตามข้อ ๔๕

(5) ญัตติตามข้อ 41

(6) ญัตติที่ประธานที่ประชุมเห็นควรอนุญาต

การบรรจุญัตติที่เสนอด้วยวาจา ตามวรรคห้า ให้ประธานที่ประชุมบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมคราวนั้น

ข้อ 39 การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้นำความในข้อ 62 วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลมการรับรองญัตติเช่นนี้ให้กระทำโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ

ข้อ 40 ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุญัตติที่เสนอมาเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นภายในกำหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนี้

กรณีที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถบรรจุญัตติเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้ ให้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมในสมัยประชุมถัดไป และให้แจ้งเหตุจำเป็นนั้น ต่อสภาท้องถิ่นในสมัยประชุมนั้น

ข้อ 62 เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอญัตติขอให้ปิดอภิปรายเพื่อให้ลงมติว่ารับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่ หรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุม

ตามญัตติที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน นำเสนอด้วยวาจานั้นมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนหากไม่นำเข้าสู่การพิจารณาขอความเห็นชอบจากการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ คาดว่าการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวจะมีความล่าช้า จึงขอชี้แจงพร้อมทั้งให้ท่านประธานสภาดำเนินการขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน

นายจันแก้ว ขัติยะ
ประธานสภา

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ได้นำเสนอญัตติด้วย
วาทะดังกล่าว ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน พิจารณานั้น
ขอให้สมาชิกสภาได้ลงมติว่าจะเห็นชอบให้บรรจุใน วาระการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี
2563 หรือไม่ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ได้
ตรวจนับองค์ประชุม

นายอนันตชัย นาระถิ
เลขานุการสภา

ได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว ครบองค์ประชุม

นายจันแก้ว ขัติยะ
ประธานสภา

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการเสนอญัตติด้วยวาทะต้องมีสมาชิก

รับรองไม่น้อยกว่า หนึ่งในสามของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่จันที่อยู่ในที่ประชุม คือต้องมีสมาชิกสภาอบต.แม่จันรับรองไม่น้อยกว่า
7 คน ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน จำนวน 7

ท่าน รับรอง

ว่าจะเห็นชอบให้บรรจุญัตติที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่จัน เสนอให้พิจารณาในวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่จัน

สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 หรือไม่ขอผู้รับรองครับ

ประธานสภา ขอผู้รับรองท่านที่ 1

นางเกษกนก กิติ ส.อบต.หมู่ที่ 4 ขอรับรอง

ประธานสภา ขอผู้รับรองท่านที่ 2

นายบุญช่วย จันทาพูน ส.อบต.หมู่ที่ 6 ขอรับรอง

ประธานสภา ขอผู้รับรองท่านที่ 3

นายเสกสรรค์ เบญจโชคไพศาล ส.อบต.หมู่ที่ 13 ขอรับรอง

ประธานสภา ขอผู้รับรองท่านที่ 4

นายนพดล แว่นนันท์ ส.อบต.หมู่ที่ 9 ขอรับรอง

ประธานสภา ขอผู้รับรองท่านที่ 5

นางสาวดาวประกาย รินนายรักษ์ ส.อบต.หมู่ที่ 8 ขอรับรอง

ประธานสภา ขอผู้รับรองท่านที่ 6

นางสาวปวิมล สารนันท์ ส.อบต.หมู่ที่ 1 ขอรับรอง

ประธานสภา

ขอผู้รับรองท่านที่ 7

นายนัทธพงศ์ เมืองแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ 5 ขอรับรอง

/นายจันแก้ว...

นายจันแก้ว ขัตติยะ มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภา
 ประธานสภา ท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุม เป็นอันว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 แม่จันได้มีมติให้ความเห็นชอบบรรจุญัตติด้วยวาจา ของนายกองค์การ
 บริหารส่วนตำบลแม่จัน ที่ขอให้พิจารณา เรื่องที่เสนอแล้ว และขอบรรจุ
 เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ เป็นระเบียบวาระการประชุมที่
 5.5 และ 5.6 ตามลำดับ และในลำดับต่อไป เป็นการพิจารณาในญัตติที่
 เสนอขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ขอเรียน
 เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จันได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น
 ให้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จันได้รับทราบและพิจารณา

**5.5 การ พิจารณารายการ ขอโอนงบประมาณ มาตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อ
 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ที่ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ รถกระบะเข็นปูน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน**

นายจันแก้ว ขัตติยะ เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จันได้เสนอขออนุมัติ
 ประธานสภา โอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อ
 จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ที่ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ รถกระบะเข็นปูน
 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ขอให้เลขานุการสภา อบต. แม่จัน ชี้แจงระเบียบฯ
 ให้สมาชิกสภา อบต. แม่จันทราบ ด้วย

นายอนันตชัย นาระณี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
 เลขาธิการสภา ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
 เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
 ท้องถิ่น

นายจันแก้ว ขัตติยะ ขอให้ทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ได้นำเสนอ
 ประธานสภา รายละเอียดรายการให้ที่ประชุมสภาทราบเพื่อพิจารณาในการ โอน
 งบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

นายสายัณย์ ขัตติยะ กองช่าง ขออนุมัติ โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่จาก
 นายกอบต.แม่จัน โดยโอนจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
 พื้นฐานงบดำเนินงาน ค่าวัสดุก่อสร้าง ซึ่งตั้งไว้ 160,000 บาท ขอโอน
 งบประมาณ มาตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ที่ไม่มีใน
 มาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อจัดซื้อรถกระบะเข็นปูน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน
 งบประมาณ 2,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

1. เป็นรถกระบะเข็นปูน ขนาด 2 ล้อ
2. ความหนาของกระบะไม่น้อยกว่า 1.3 มิลลิเมตร
3. กว้างไม่น้อยกว่า 63 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 79 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร
4. สามารถบรรจุของเหลวได้ไม่น้อยกว่า 65 ลิตร
5. สามารถบรรจุทรายได้ไม่น้อยกว่า 0.10 ลูกบาศก์เมตร
6. ขนาดล้อแม็กซ์ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
7. ล้อแม็กซ์สามารถถอดประกอบได้
8. ตัวกระบะทนทานไร้ตะเข็บ

เหตุผลและความจำเป็น สำหรับใช้งานในของกองช่างและงานอื่นๆขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน

นายจันแก้ว ขัติยะ ตามที่ทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน

ประธานสภา

เสนอขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ที่ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อจัดซื้อรถกระบะเข็นปูน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน งบประมาณ 2,000 บาท ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ทราบแล้ว นั้น มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะแสดงความความคิดเห็น ขอเชิญ ครับ หากไม่มี ขอให้ที่ประชุม มีมติพิจารณาอนุมัติ การโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายรายการใหม่ รายการดังกล่าว โดยการยกมือ

ที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โอนงบประมาณมาตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ที่ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อจัดซื้อรถกระบะเข็นปูน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน งบประมาณ 2,000 บาท

เห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียง	19	เสียง
ไม่เห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง
งดออกเสียงด้วยคะแนนเสียง	1	เสียง (ประธานสภา)

5.6 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 13

นายจันทแก้ว ชติยะ
ประธานสภา

ขอให้เลขานุการสภา อบต.แม่จัน ได้นำเรียนรายละเอียดตามระเบียบข้อกฎหมายให้ที่ประชุมทราบต่อไป

นายอนันตชัย นาระถิ
เลขานุการสภา

เรียนท่านประธานฯ ท่านสมาชิกสภา อบต.แม่จัน ทุกท่านครับ กระผมขอเรียนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2541แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

นายจันทแก้ว ชติยะ ขอให้ทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ได้นำเสนอ
ประธานสภา รายละเอียดรายการให้ที่ประชุมสภาทราบเพื่อพิจารณาใน การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

นายสายัณย์ ชติยะ ทางกองช่าง ขออนุมัติ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณหมวด
นายกอบต.แม่จัน ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 13 บริเวณ
สุสานหมู่บ้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการ/รายการเดิม

โครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 13 บริเวณสุสานหมู่บ้าน ปริมาณ
งานขนาด กว้าง 2.90 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 1.20 เมตร
งบประมาณ 56,000 บาท

โครงการ/รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

ซ่อมแซมเมรุของเดิม หมู่ที่ 13 บริเวณสุสานหมู่บ้าน ปริมาณ
งานขนาด กว้าง 2.90 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 1.20 เมตร
งบประมาณ 56,000 บาท

เหตุผลและความจำเป็น

เนื่องจากพื้นที่ที่จะก่อสร้างใหม่ ยังมีได้มีการรังวัดออกเป็นที
สาธารณะประโยชน์ (ที่นสล.) ซึ่งหากดำเนินการจะเป็นการขัดต่อระเบียบ
กฎหมาย ประกอบกับเมรุเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบันมีสภาพชำรุดแต่สามารถ
ดำเนินการซ่อมแซมให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้ตามปกติ

/นายจันทแก้ว...

นายจันแก้ว ชติยะ ตามที่ทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
 ประธานสภา ขออนุมัติ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
 สิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 13 บริเวณสุสานหมู่บ้าน
 ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ทราบแล้ว นั้น มีสมาชิก
 ท่านใดประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็น ขอเชิญ ครับ หากไม่มี ขอให้ที่
 ประชุม มีมติพิจารณาอนุมัติ การโอนงบประมาณ มาตั้งจ่ายรายการใหม่
 รายการดังกล่าว โดยการยกมือ

ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติ อนุมัติ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
 งบประมาณ หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเมรุ
 หมู่ที่ 13 บริเวณสุสานหมู่บ้าน

เห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียง	19	เสียง
ไม่เห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง
งดออกเสียงด้วยคะแนนเสียง	1	เสียง (ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

นายจันแก้ว ชติยะ ขอเชิญส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่จันได้แจ้ง
 ประธานสภา ให้ที่ประชุมทราบ

6.1 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563

นายสายัณย์ ชติยะ ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ได้ดำเนินการจัดทำ
 นายกอบต.แม่จัน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และได้ประกาศใช้ เมื่อวันที่
 14 มิถุนายน 2562 เรียบร้อยแล้ว นั้น ซึ่งปรากฏว่ามีรายละเอียดใน
 แผนพัฒนาท้องถิ่นหลายรายการที่จะต้องแก้ไข เช่น โครงการที่ซ้ำซ้อนกัน
 แผนงานที่ไม่ตรงกับ รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-จ่าย
 งบประมาณประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อให้เป็นไป
 ตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง
 การ ดำเนินการ แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 5
 พ.ศ.2563

/ด้วยคณะกรรมการ...

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น และได้ตรวจสอบกับส่วนราชการ/กอง ที่รับผิดชอบโครงการตามแผนแผนงานต่างๆ ประกอบกับการกรอกข้อมูลในระบบ e-plan ได้ดำเนินการกรอกข้อมูลในส่วนของแผนพัฒนาท้องถิ่น และการอนุมัติงบประมาณ

ซึ่งปรากฏว่ามีรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหลายรายการที่จะต้องแก้ไข เช่น โครงการที่ซ้ำซ้อนกัน แผนงานที่ไม่ตรงกับ รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-จ่าย งบประมาณประจำปี ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คำผิดถูก

ดังนั้น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561

“การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการดำเนินงาน ให้ถูกต้องโดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป

ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

“เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย” จึงขอรายงานให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่มอบให้ที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

/รายละเอียด...

รายละเอียดที่แก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 5 พ.ศ.2563

ลำดับ	โครงการ	แผน หน้า	รายละเอียด	การแก้ไข
1	บัญชีสรุป (ผ.01)	หน้า 31-31	เป็นบัญชีสรุปโครงการพัฒนาทั้งหมดของแผนพัฒนาท้องถิ่น ผลรวมโครงการและงบประมาณไม่ตรงกัน	แก้ไขผลรวมโครงการ และงบประมาณให้ถูกต้อง
2	โครงการถนน คสล. หมู่ที่ 5 (ซอยบ้านนายสัจด์ ชัยสุข)	ข้อ 9 หน้า 42	เป็นโครงการที่ซ้ำกัน กับ ข้อที่ 5 หน้า 39	แก้ไขโดยการยกเลิกโครงการ ข้อ 9 หน้า 42
3	โครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 13	ข้อ 6 หน้า 66	ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างถนน	แก้ไขให้ถูกต้อง โดย ประชาชนได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างเมรุ
4	โครงการอุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ประจำหมู่บ้าน (ศ.สบ)	ข้อ 30 หน้า 126	เป็นโครงการที่ซ้ำกัน กับ ข้อที่ 18 หน้า 117	แก้ไขโดยการยกเลิกโครงการ ข้อ 30 หน้า 126
5	โครงการอุดหนุนสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน	ข้อ 31 หน้า 126	เป็นโครงการที่ซ้ำกัน กับ ข้อที่ 19 หน้า 117	แก้ไขโดยการยกเลิกโครงการ ข้อ 31 หน้า 126
6	โครงการอุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรี อ.แม่จัน	ข้อ 32 หน้า 127	เป็นโครงการที่ซ้ำกัน กับ ข้อที่ 20 หน้า 118	แก้ไขโดยการยกเลิกโครงการ ข้อ 32 หน้า 127
7	โครงการอุดหนุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย (ศป.ปส.จ.ชร)	ข้อ 33 หน้า 127	เป็นโครงการที่ซ้ำกัน กับ ข้อที่ 21 หน้า 118	แก้ไขโดยการยกเลิกโครงการ ข้อ 33 หน้า 127
8	โครงการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอแม่จัน (ศป.ปส.อ.แม่จัน)	ข้อ 34 หน้า 128	เป็นโครงการที่ซ้ำกัน กับ ข้อที่ 22 หน้า 119	แก้ไขโดยการยกเลิกโครงการ ข้อ 34 หน้า 128
9	โครงการอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ข้อ 4 หน้า 132	เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	แก้ไข โดยเปลี่ยนจากแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ เป็นแผนงานสาธารณสุข
10	โครงการอุดหนุนวัฒนธรรมตำบลแม่จัน	ข้อ 5 หน้า 132	เป็นโครงการที่ซ้ำกัน กับ ข้อ 10 หน้า 179	แก้ไขโดยการยกเลิกโครงการ ข้อ 5 หน้า 132
11	โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครอง อ.แม่จัน (งานรัฐพิธี)	ข้อ 6 หน้า 133	เป็นโครงการที่ซ้ำกัน กับ ข้อ 11 หน้า 179	แก้ไขโดยการยกเลิกโครงการ ข้อ 6 หน้า 133
12	โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นน้ำกัดเซาะ หมู่ 12	ข้อ 2 หน้า 193	เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนงานการเกษตร	แก้ไข โดยเปลี่ยนจาก แผนงานการเกษตร เป็นแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
13	โครงการระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6	ข้อ 3 หน้า 194	เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนงานการเกษตร	แก้ไข โดยเปลี่ยนจากแผนงานการเกษตร เป็นแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
14	โครงการวางท่อประปาส่งน้ำ (อ่างห้วยช้างตาย)	ข้อ 6 หน้า 89	เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนงานการเกษตร	แก้ไข โดยเปลี่ยนจากแผนงานการเกษตร เป็นแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
15	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6	ข้อ 9 หน้า 90	เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนงานการเกษตร	แก้ไข โดยเปลี่ยนจากแผนงานการเกษตร เป็นแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
16	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 10 (หลังบ้านายประเสริฐ)	ข้อ 21 หน้า 95	เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนงานการเกษตร	แก้ไข โดยเปลี่ยนจากแผนงานการเกษตร เป็นแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
17	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 10 (ซอย 6)	ข้อ 22 หน้า 95	เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนงานการเกษตร	แก้ไข โดยเปลี่ยนจากแผนงานการเกษตร เป็นแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ประชุม รับทราบ

/กองคลัง...

กองคลัง

นางนงศรีรักษ์ ชันทะ
ผอ.กองคลัง

สรุ่ยยอดรับ-จ่ายที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563

สรุ่ยยอดรับ-จ่ายที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปีงบประมาณ 2563						
เพียง ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563						
รายการ	ประมาณการ	รับ-จ่าย ที่เกิดขึ้นจริง				ผลต่าง
		งบประมาณ	อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	เงินสะสม	เงินทุนสำรอง	
รายได้จัดเก็บ	1,059,000.00	403,483.10	-	-	-	655,516.90
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,941,000.00	6,616,778.21	-	-	-	10,324,221.79
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เงินอุดหนุนทั่วไป)	18,000,000.00	8,430,911.39	-	-	-	9,569,088.61
อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	27,036.00	-	-	-
รายรับ	36,000,000.00	15,451,172.70	27,036.00	-	-	- 20,548,827.30
งบกลาง	11,361,294.00	4,779,972.00	-	-	-	6,581,322.00
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	2,657,520.00	1,031,119.00	-	-	-	1,626,401.00
เงินเดือนฝ่ายประจำ	10,777,620.00	3,983,362.33	-	-	-	6,794,257.67
งบดำเนินงาน	5,468,648.00	1,605,740.08	-	-	-	3,862,907.92
งบลงทุน	3,600,000.00	16,590.00	-	4,150,000.00	-	3,583,410.00
งบรายจ่ายอื่น	11,000.00	-	-	-	-	11,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,123,918.00	1,086,080.00	-	-	-	1,037,838.00
รายจ่าย	36,000,000.00	12,502,863.41	-	4,150,000.00	-	23,497,136.59
รายรับ สูงกว่า รายจ่าย		2,948,309.29	-	-	-	
หมายเหตุ						
เงินสะสม ณ 19 มีนาคม 2563		11,874,351.42	บาท			
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 19 มีนาคม 2563		15,849,176.33	บาท			

2. ขอขอบคุณทางท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้อำนวยความสะดวกในการจัดเก็บภาษีของกองคลังที่ลงพื้นที่จัดเก็บภาษีทุกหมู่บ้าน

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยยกเลิกพ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2575 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและยกเลิกพ.ร.บ. ภาษีบำรุงท้องที่พ.ศ.2508 และแก้ไขเพิ่มเติมเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังออกกฎหมายลำดับรองยังไม่ครบถ้วน จึงมีหนังสือให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2563

1. การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศพร้อมจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ ระยะเวลาตามกฎหมาย ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 ระยะเวลาที่เลื่อนออกไป ภายในเดือน พฤษภาคม 2563

/2. การประกาศ...

2. การประกาศการประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ระยะเวลาตามกฎหมาย ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ระยะเวลาที่ เลื่อนออกไป ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2563

3. การแจ้งการประเมินภาษีโดยส่งแบบประเมินภาษีโดยส่งแบบ ประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี ระยะเวลาตามกฎหมาย ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ระยะเวลาที่เลื่อนออกไป ภายในเดือน มิถุนายน 2563

4. การชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี ระยะเวลาตาม กฎหมาย ภายในเดือนเมษายน 2563 ระยะเวลาที่เลื่อนออกไป ภายใน เดือน สิงหาคม 2563

ระยะเวลาตามกฎหมาย

การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

งวดที่ 1 ภายในเดือนเมษายน 2563

งวดที่ 2 ภายในเดือนพฤษภาคม 2563

งวดที่ 3 ภายในเดือนมิถุนายน 2563

ระยะเวลาที่เลื่อนออกไป

งวดที่ 1 ภายในเดือนสิงหาคม 2563

งวดที่ 2 ภายในเดือนกันยายน 2563

งวดที่ 3 ภายในเดือนตุลาคม 2563

5. การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ ระยะเวลา ตามกฎหมาย ภายในเดือน พฤษภาคม 2563 ระยะเวลาที่เลื่อนออกไป เดือนกันยายน 2563

6. การแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงาน ที่ดินสาขา ระยะเวลาตามกฎหมาย ภายในเดือนมิถุนายน 2563 ระยะเวลาที่เลื่อนออกไป เดือนตุลาคม 2563

/สำหรับสิ่งปลูกสร้าง...

สำหรับสิ่งปลูกสร้างตามที่ได้มีการประกาศเรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ซึ่งต้องประกาศภายในเดือน พฤศจิกายน ของทุกปี ให้ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อประกาศพร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบชื่อผู้เสียภาษีเดือน กุมภาพันธ์ การประกาศราคาทุนทรัพย์จัดเก็บภาษีเดือนเมษายน แต่ปีนี้เป็นปีแรกซึ่งยังมีปัญหาและอุปสรรคอยู่จึงต้องเลื่อนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออก ปกติจะเป็นเดือนมีนาคม ต้องเลื่อนไปเป็นเดือนพฤษภาคม จึงยังไม่มีประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับการประเมินภาษีปรกติต้องประกาศในเดือนกุมภาพันธ์แต่ได้มีการขยายเลื่อนไปเป็นเดือนมิถุนายน ส่วนการจัดเก็บภาษีทุกปีจะจัดเก็บในเดือนเมษายน เลื่อนมาเป็นสิงหาคม

3. ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม

- โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติก เส้นทางหมู่ที่ 5- หมู่ที่ 9 ผู้รับจ้างคือ หจก. จิรากรก่อสร้าง จำนวนเงินที่ทำสัญญา 2,300,000 บาท ครบกำหนดสัญญา 1 มีนาคม 2563 ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

- โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติก เส้นทางหมู่ที่ 9- หมู่ที่ 14 ผู้รับจ้างคือ หจก. เชียงรายสามชัย จำนวนเงินที่ทำสัญญา 1,850,000 บาท ครบกำหนดสัญญา 24 กุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

4. การยื่นแบบเสียภาษีบุคคลธรรมดาขอให้ทางท่านสมาชิกติดต่อรับเอกสารได้ที่กองคลัง

กองช่าง

นายพิทักษ์ ศรีเหนียง

ผอ.กองช่าง พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เดือน มกราคม- มีนาคม รายละเอียดตามเอกสาร

ที่มอบไว้ในที่ประชุม

โครงการ...

โครงการก่อสร้างพื้นฐาน งบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่จะดำเนินการในช่วงแรก 1,027,000 บาท

ลำดับ ที่	หมู่ที่	บ้าน	โครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
1	1	ร้องฝักหนาม	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาวรวม 2 ซ้ำง 74.00 ม. <u>จุดดำเนินการ</u> ขอยอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านร้องฝักหนาม	191,000	
2	6	ห้วยเวียงหวาย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว 130.00 ม. <u>จุดดำเนินการ</u> บริเวณซอย 6 หน้าบ้านนายเจริญ ยะบึง หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเวียงหวาย	277,000	
3	12	สันมงคล	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิดเหล็ก กว้างปากราง 0.30 ม. ลึก 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 154.00 ม. <u>จุดดำเนินการ</u> ถนนสายหลักไปวัดสันมงคล หมู่ที่ 12 บ้านสันมงคล	299,000	
4	13	ธรรมจาริก	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิดเหล็ก กว้างปากราง 0.30 ม. ลึก 0.40 ม. ยาว 62.00 ม. พร้อมวางท่อลอด คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.60 ม. จำนวน 8 ท่อน <u>จุดดำเนินการ</u> จากสามแยกถึงโรงเรียนธรรมจาริก หมู่ที่ 13 บ้านธรรมจาริก	144,000	
5	5	ศพด.	ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเชื่อมอาคารบริเวณโรงกลาง และด้านข้าง ศพด.บ้านปงตอง <u>จุดดำเนินการ</u> อาคาร ศพด.ปงตอง	71,000	
6	5	ศพด.ปงตอง	ก่อสร้างที่แปร่งพื้นเด็ก กว้าง 0.45 ม. ยาว 8.00 ม. สูง 0.50 ม. <u>จุดดำเนินการ</u> บริเวณด้านข้างอาคาร ศพด. บ้านปงตอง หมู่ที่ 5 บ้านปงตอง	45,000	

รอตดำเนินการ

7	9	ศพด.	ปรับปรุงอาคาร ศพด.วัดหนองแวน (อาคารเดิมทรุดและมีรอยร้าว) <u>จุดดำเนินการ</u> ศพด.วัดหนองแวน	345,000	
8	13	ธรรมจาริก	ก่อสร้างเมรุ ขนาดกว้าง 2.90 ม. ยาว 4.00 ม. สูง 1.20 ม. (ขอเปลี่ยนแปลงค้ำข้างเป็นช่อมแซม) <u>จุดดำเนินการ</u> บริเวณป่าช้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านธรรมจาริก	56,000	

นายพิทักษ์ ศรีเหนียง
ผอ.กองช่าง

เรื่องการออกโฉนดที่ดิน ให้ทางท่านสมาชิกประสานกองช่าง
โดยในเบื้องต้นให้ทำเรื่องจากทางหมู่บ้านมาก่อนและทางกองช่างจะรับเรื่องไว้
และจะประสานกับทางที่ดินพร้อมส่งเรื่องให้ทางที่ดินพิจารณา

/กองการศึกษา...

กองการศึกษาฯ

น.ส.สายพลอย สัจดา
ผอ.กองการศึกษาฯ

- ประชาสัมพันธ์การดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์ ตามที่มีการระบาดของโรค COVID -19 ทางกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์ โดยทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ได้ปิดศูนย์ฯ เป็นระยะเวลา 15 วันและจะต้องดูสถานการณ์อีกครั้งว่าจะดำเนินการปิดต่ออีกหรือไม่

- ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จันจะเปิดรับสมัครรับเด็กทั้ง 2 ศูนย์ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ได้เลย จะรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 ขวบขึ้นไป

นายบุญตัน นันชัย
ส.อบต.หมู่ที่ 8

ฝากทางกองช่างเข้าตรวจสอบเอกสารสิทธิบริเวณที่มีการเจาะบ่อบาดาลหนึ่งจุดบริเวณสะพานหมู่ที่ 4 เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 เพื่อจะทำแทงค์น้ำด้วยครับ ซึ่งทางอำเภอแม่จันเคยเจาะไว้แต่ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากไม่มีที่เก็บกักน้ำ

นายสิทธิพล เกเย็น
รองประธานสภา

ฝากทางเจ้าหน้าที่ช่วยเข้าตรวจสอบหมู่ที่ 13 บ้านธรรมจาริก ด้วยเนื่องจากยังมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่และมีผู้ที่กำลังเดินทางจากกรุงเทพฯ เพื่อกลับมาบ้านในช่วงที่มีการระบาดของโรค COVID

เรื่องของการดำเนินการก่อสร้างต่างๆในเขตพื้นที่ที่ไม่มีนสส.ฝากทางกองช่างช่วยตรวจสอบด้วยเพราะในปัจจุบันไม่สามารถดำเนินโครงการได้มีงบประมาณแต่ไม่มีการออกนสส.จะต้องทำอย่างไร

นายสายัญญ์ ชติยะ
นายกอบต.แม่จัน

กรณีที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาต้องฝากให้ประสานทางผู้ใหญ่บ้านและทางสาธารณสุขเข้ามาตรวจดูและดูแล

เรื่องของ นสส.เป็นปัญหาใหญ่การทำโครงการอะไรก็จะลำบาก ดังนั้นการดำเนินโครงการต้องดำเนินการขออนุญาต ดังนั้นต้องหาทางแก้ไขต่อไป

นายจันแก้ว ชติยะ
ประธานสภา

มีผู้ใดจะซักถามหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่

นายสายัญญ์ ชติยะ
นายกอบต.แม่จัน

ตามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ในวาระที่ 5.2 - 2565) ฉบับที่ 2 ใน
มิมติเห็นชอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561
การเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ไปแล้วนั้น
ในรายละเอียดของโครงการพัฒนา ดังนี้

/ลำดับที่ 1...

ลำดับที่ 1 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มอาเซียน+และ GMS 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะชุมชนได้บรรจุโครงการจัดการรถยนต์บรรทุกทุกแบบ เปิดข้างเท้าย พร้อมติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการสาธารณะของ อบต.แม่จัน ในปีพ.ศ.2564 จำนวน 1 คัน งบประมาณ 2,500,000 บาท

ลำดับที่ 2 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันสาธารณภัย 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา : การพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม แผนงานรักษาความสงบภายใน ได้บรรจุ โครงการจัดการรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการสาธารณะของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จันในปีพ.ศ.2563 จำนวน 1 คัน งบประมาณ 2,500,000 บาท

กระผมอยากให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าทั้ง 2 โครงการนั้นมีความจำเป็นเร่งด่วนในการนำมาใช้งานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน มากกว่ากัน เพราะเดิมทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน มีรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร อยู่แล้ว จำนวน 1 คัน จะเกิดความจำเป็นในการใช้งานในปัจจุบันหรือไม่ ในส่วนของรถกระเช้าไฟฟ้า ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ยังไม่มีใช้งานมาก่อนและมีความจำเป็นมากในการใช้งานซ่อมแซมหรือติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะของหมู่บ้านใช้ในการตัดแต่งกิ่งไม้เมื่อเกิดลมพายุพัดต้นไม้ล้มใส่บ้านเรือนของประชาชนและยังสามารถบรรทุกสิ่งของอื่นๆได้ จึงขอให้ทางที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จันได้ให้ข้อเสนอแนะลำดับความสำคัญ โดยทางคณะผู้บริหารจะได้นำข้อเสนอแนะนี้ ไปการดำเนินพิจารณาเพื่อเปลี่ยนแปลงปี พ.ศ.ในการจัดการรถบรรทุกน้ำหรือรถกระเช้าไฟฟ้า ต่อไป ซึ่งเป็นอำนาจของทางผู้บริหาร

นายจันแก้ว ชติยะ การดำเนินการจัดการรถทั้ง 2 อย่างว่าควรจะจัดหาโครงการ

ประธานสภา ไต่ก่อนหลังนั้นก็อยากให้ทางท่านสมาชิกได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้

ทางคณะผู้บริหารได้นำไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอเชิญท่านสมาชิกได้แสดงความคิดเห็นครับ

นายอนันต์ จันทาพูน ส.อบต.หมู่ที่ 1	รถกระเช้า
นางเกษกนก กิติ ส.อบต.หมู่ที่ 4	รถกระเช้าเนื่องจากในปัจจุบันมีรถกระเช้าแล้ว และในช่วงที่มีพายุฤดูร้อนประชาชนจะประสบปัญหาในเรื่องของกิ่งไม้และต้นไม้โค่นล้มพาดใส่หลังคาบ้าน จึงมีความจำเป็นต้องใช้รถกระเช้า
นายทวี เปี่ยมตาชู ส.อบต.หมู่ที่ 5	รถกระเช้า
นายมนตรี เกเย็น ส.อบต. หมู่ที่ 6	รถกระเช้า
นายบุญตัน นันชัย ส.อบต. หมู่ที่ 8	รถกระเช้า ในหลายๆหมู่บ้านนั้นได้ดำเนินการขอเจาะบ่อบาดาลการใช้รถน้ำในการส่งน้ำคงจะลดลงในอนาคต
นายนพดล แว่นนันท์ ส.อบต. หมู่ที่ 9	รถกระเช้า เนื่องจากการซ่อมไฟฟ้าจะสะดวกกว่าและรวดเร็ว
นายพงศ์ดี โลส่วย ส.อบต. หมู่ที่ 10	รถกระเช้า
นายอาจ เตียนน้อย ส.อบต. หมู่ที่ 11	รถกระเช้า
นายบุญทาน ชุ่มเมืองเย็น ส.อบต. หมู่ที่ 12	รถกระเช้า
นายสิทธิพล เกเย็น รองประธานสภา	รถกระเช้า เพราะรถกระเช้าทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ได้มีการพูดคุยหลายครั้งแล้วเพื่อนำมาใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าและรถน้ำในปัจจุบันยังสามารถใช้การได้อีกทั้งหลายๆหมู่บ้านได้ของบประมาณในการขุดเจาะบ่อบาดาลหากบ่อบาดาลสามารถใช้งานได้รถน้ำก็คงจะลดการส่งน้ำลง
นายวิชัย ศรีโลเพียน ส.อบต.หมู่ที่ 14	รถกระเช้า
นายจันแก้ว ขัติยะ ประธานสภา	ก็ได้รับฟังข้อเสนอแนะของทางท่านสมาชิกสภา อบต.แม่จันแล้วทางคณะผู้บริหารก็จะนำข้อเสนอแนะจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จันไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
นายสายัณย์ ขัติยะ นายกอบต.แม่จัน	รับทราบและไม่มีการซักถาม หรือเพิ่มเติม

นายจันแก้ว ชัตติยะ มีผู้ใดจะซักถามหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีผู้ซักถาม
ประธานสภา ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้และขอปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 1 2.00 น

(ลงชื่อ) นายอนันตชัย นาระถิ ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายอนันตชัย นาระถิ)

เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน

(ลงชื่อ) นางเกษกนก กิติ ผู้ตรวจสอบ

(นางเกษกนก กิติ)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) นางสาวปวิมล สารนันท์ ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวปวิมล สารนันท์)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) นางรุ่งทิพย์ ธงสังกา ผู้ตรวจสอบ

(นางรุ่งทิพย์ ธงสังกา)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) นางสาวดาวประกาย รินนายรักษ์ ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวดาวประกาย รินนายรักษ์)

กรรมการและเลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน มีมติให้การรับรองรายงานการประชุม เมื่อครั้งการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน สมัยวิสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563

(ลงชื่อ) นายจันแก้ว ชัตติยะ

(นายจันแก้ว ชัตติยะ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน